



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง โทร. ๐๒-๖๕๓๔๔๓๕)

ที่ กษ ๐๖๐๒/๐๑๗๗๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง... การหารือประเด็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ปลุสค์ตัวเขต/ปลุสค์ตัวจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๒๐๒/ว ๕๑๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งการหารือประเด็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีมีหน่วยงาน (ระดับสำนัก/กอง) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือขอหารือประเด็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในประเด็นต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศของกรม ต่อประธาน อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โดยตรง ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติตามมติที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ได้วางหลักการเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปปรับใช้และเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน หากมีปัญหาในการปฏิบัติและมีข้อขัดข้องประการใดในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้นำเสนอ อ.ก.พ. กรม พิจารณา ก่อนนำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://person.dld.go.th/webnew/index.php/th/> หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข้อย่อย “เกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป



นายพงษ์พันธ์ ธรรมภา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



เกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย



บันทึกข้อความ

กรมปศุสัตว์	เลขรับที่ 2534
วันที่ 21 ม.ค. 2565	เวลา

เสนอ มจ.
A

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๓๒, ๒๕๕
ที่ กษ ๐๒๐๒/ว ๕๑๖ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การหารือประเด็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ด้วยปรากฏว่ามีหน่วยงาน (ระดับสำนัก/กอง) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือขอหารือประเด็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการในประเด็นต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศของกรม ต่อประธาน อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โดยตรง

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติตามมติที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ได้วางหลักการเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปปรับใช้และเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน หากมีปัญหาในการปฏิบัติและมีข้อขัดข้องประการใดในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้นำเสนอ อ.ก.พ. กรม พิจารณา ก่อนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

(นายสำราญ สาราบรรณ์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอ กลุ่มพัฒนาระบบ

24 ม.ค. 2565

๓๓๖๖ ๓
อนุรักษ
25 ม.ค. 65